



ที่ กก ๕๑๑๐/

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

๔ ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๑๐๐

๑

กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษาเรื่อง แนวทางการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติของคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๓/๑๗๙๒๑ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปรูปแบบที่ประชุมการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติของคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) สั่งและปฏิบัติการแทนนายกรัฐมนตรี มีคำสั่งให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นหน่วยงานหลักรับรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติของคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ไปพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะดังกล่าว และสรุปผลการพิจารณาหรือผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องเรื่องดังกล่าวในภาพรวม แล้วส่งให้สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเพื่อนำเสนอคณะกรรมการต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

ในการนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนกระทรวงแรงงาน ผู้แทนกรมพลศึกษา ผู้แทนมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ผู้แทนสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย ผู้แทนสมาคมกีฬามวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยฯ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกีฬามวย และคณะทำงานพิจารณาศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนกีฬามวยไทยของคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา เข้าร่วมประชุมเมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของรายงาน เรื่อง แนวทางการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติของคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบรายงานการศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติของคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา ในรูปแบบที่ ๑ การยกฐานะของหน่วยงาน ตามความเห็นของคณะกรรมการการศึกษา วุฒิสภา คือ ให้สำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย การกีฬาแห่งประเทศไทยในฐานะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรพิจารณาบทบาทหน้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนในการยกฐานะของหน่วยงานและปรับเปลี่ยนเป็นสถาบันมวยไทยแห่งชาติ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. เห็นควรมอบให้การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ มีอำนาจในการดำเนินการจัดทำโครงสร้างภายในองค์กรตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ ขอบเขตของตำแหน่งงาน และคุณสมบัติที่จำเป็นในตำแหน่งงานเพื่อรองรับการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ และเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

๒. ควรมีการ...

๒. ควรมีการศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องการบริหารจัดการของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ครบทุกมิติ ในการดำเนินการด้านต่าง ๆ รวมถึงผลกระทบและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการศึกษาการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ

๓. มอบให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา การกีฬาแห่งประเทศไทย ดำเนินการตามข้อเสนอแนะในข้อ ๑-๒ ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการกีฬาแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้วเห็นควรนำเสนอคณะกรรมการกฤษฎีกา เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานศึกษาโครงสร้างรูปแบบการจัดตั้งสถาบันมวยไทยแห่งชาติ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

การกีฬาแห่งประเทศไทย
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๘๖ ๗๑๑๑ ต่อ ๘๕๖๓
โทรสาร ๐ ๒๑๘๖ ๗๕๓๗